



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่ กจ /

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนักฯ / ผู้อำนวยการสถาบันฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ ดังสรุปมติที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยน สถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ เปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๒. พิจารณา (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมให้ถอนวาระพิจารณา (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) โดยให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

๔. พิจารณา อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้ง ของนางปนิดา รั้งวรรณ ที่ขอยื่นเข้ารับการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งเลขที่ ๓๙๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการประเมิน ของนางปนิดา รั้งวรรณ ที่ขอยื่นเข้ารับการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งเลขที่ ๓๙๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะครุศาสตร์ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ โดยให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันทำงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับเรื่องในการขอยื่นส่งคู่มือปฏิบัติงานหลักฉบับ ปรับปรุงสมบูรณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย